



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

# รวมเรื่องราวสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

ฉบับที่ 68/2549	ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์	วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2549
วันที่ 9 - 30 ตุลาคม 2549	-	ดร.ทองเดือน บัวจุม ผศ.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ และ อาจารย์พน พันธุ์ร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Conservation Biology and Wildlife Management Course, Thailand, 2006 ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	
วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอสันทราย จัดให้บริการ “ตรวจคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ” เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องกุสุมาลย์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	11 ต.ค. 2549
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมโดยใช้สาหร่ายสไปรูลินาสด” โดย อาจารย์จงดล พรหมยะ ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 07.00 เป็นต้นไป	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี” ณ สนามกอล์ฟลานนา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่	
วันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549	ดร.ปรารธนา ยศสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ภัทร ชมภูมิ่ง พร้อมด้วย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คณะผู้บริหาร นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์	



## รายละเอียดกิจกรรม

\*\*\*\*\*

### บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการฝึกอบรมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 9-30 ตุลาคม 2549 ดร.ทองเดือน บัวจุม ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และอาจารย์ พน พันธุ์วร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า ซึ่งจัดโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน Smithsonian Institution ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ **Conservation Biology and Wildlife Management Cours, Thailand, 2006 ครั้งที่ 8** ณ ศูนย์ฝึกอบรม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

### นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศนิวซีแลนด์

ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549 ดร.ปรารธนา ยศสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ภัทร ชมภูมิ่ง พร้อมด้วย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ จำนวน 23 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร **Tentative Training Program** ร่วมกับมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฟังบรรยาย สนทนา และได้ตอบทางวิชาการ การค้นคว้า การนำเสนอ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่จากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ และคาดว่าจะทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้

#### จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัดให้มี “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันแบบ shot gun start รอบเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และถ้วยรางวัลจากผู้ทรงเกียรติมากมาย พร้อมรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท อาทิ โฮลอินวัน พาร์ 3 ทุกหลุมมีรางวัล ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ

ค่าสมัครแข่งขันประเภททีมทั่วไป 5 คน ทีมละ 10,000 บาท ค่าสมัครประเภทบุคคลท่านละ 2,000 บาท (รวมค่าแคะดีแล้ว) และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล ณ อาคารสโมสรสนามกอล์ฟลานนา

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้ที่ อ.อดิศร คันธรส งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3015 และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3953

## โรงพยาบาลสันทรายจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฟรี..

นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอสันทราย จะจัดให้บริการตรวจคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ไขมันในหลอดเลือด สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกุสุมาภรณ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งรายการตรวจคัดกรองความเสี่ยงประกอบด้วย

1. ซักประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการเกิดโรคในครอบครัวที่เป็นความเสี่ยง และประวัติพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสื่อมของสุขภาพ
2. ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
3. วัดคอรัชนิมวลกายป้องกันโรคอ้วน
4. ตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอาหารป้องกันโรคเบาหวาน
5. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและอาการที่ป้องกันได้
6. กรณีตรวจพบความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติ ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม จะแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ และส่งต่อไปรับบริการยังสถานพยาบาลตามสิทธิ

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจคัดกรองสุขภาพดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ใคร่ขอให้ผู้ประสงค์จะรับการตรวจ กรุณาแจ้งระบุวันและเวลาที่ต้องการตรวจได้ที่ งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 3130

### ผลงาน “การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”

โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549

ผลงานวิชาการด้านการเกษตร “การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญากร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2” รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกาศผลอย่างเป็นทางการในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549 ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีปรัชญาในการดำเนินนโยบายเป็น “สถาบันบริการวิชาการสู่สังคม” ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญากร ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดเสวนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร และท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลายองค์การมาร่วมเสวนา ดังกำหนดการและประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนี้

เวลา 09.00 - 10.30 น. นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “ทำไมต้องมีการอนุรักษ์สัตว์ป่า” (Why Conserving Wildlife)

เวลา 10.45 - 12.15 น. นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “สถานภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย” (Current Status of Wildlife Conservation in Thailand)

เวลา 13.30 - 15.00 น. นายโสภณ คำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์แบบครบวงจร : ปรัชญาของการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย” (Integrated Conservation : Role of Exsitu Conservation)

เวลา 15.15 - 16.45 รศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” (Potention of High Education Institution in Wildlife Conservation and Management)

หมายเหตุ: เข้าร่วมฟังและร่วมการเสวนา..ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 น.

### คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรม“การเพาะเลี้ยงปลาทับทิม”

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมโดยใช้สาหร่ายสไปรูลินาสด” ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 40 คน นำโดย อาจารย์จงกล พรหมยะ สำหรับหัวข้อในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ หลักการเลี้ยงปลาทับทิม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเป็นอาหารปลาทับทิม และฝึกภาคปฏิบัติการการทำอาหารปลาทับทิม ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทรศัพท์ 0 5387 3470 - 2 ต่อ 199

## ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดสร้างใหม่ของโครงการค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ

โครงการค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ซึ่งจัดโดยภาควิชาศึกษาศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในด้านการเกษตรทั่วประเทศ รวมกว่า 11 สถาบัน ได้จัดให้มีโครงการสร้างอาคารห้องสมุดสำหรับเด็กเล็กและประชาชนทั่วไป บริเวณพื้นที่มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดชุมชนเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการรับใช้สังคมชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่โครงการดังกล่าวนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนสถานที่ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์การอ่านการเขียน โดยเฉพาะเยาวชนและเด็กเล็ก

อาจารย์จรัสฤทธิ์ สงค์ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวว่า “ตั้งแต่มีการประชุมมอบหมายให้สโมสรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแกนนำในการจัดทำโครงการนี้ขึ้น ก็ได้มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่ายในการให้คำปรึกษาและดำเนินการ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา (ศิษย์เก่าแม่โจ้) รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ

“ห้องสมุดชุมชนเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร มีการสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้าห้องสมุด และมีการทำเป็นแปลงผักปลอดสารพิษถาวรในพื้นที่เดียวกันเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพื้นที่ไว้ใช้บริโภคได้ตลอดปี สำหรับพิธีการส่งมอบและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วยคณะทำงานโครงการ ซึ่งได้แก่ นักศึกษา คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในกลุ่มโครงการค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบเข้าร่วม ณ ห้องสมุดชุมชนเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ท่านที่สนใจร่วมบริจาคหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับห้องสมุดชุมชนเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 3347

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล

#### กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 โซนภาคเหนือตอนบน (รอบคัดเลือก)

รองศาสตราจารย์อากม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ขณะนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองกิจการนักศึกษา นำโดย นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์” ประจำปี 2549 โซนภาคเหนือตอนบน (รอบคัดเลือก)

ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัดการแข่งขันสำหรับกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (รวมทั้งหมด 6 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยคัดเอาทีมที่ 1 ของสายเอ และสายบีเข้าไปแข่งขันรอบต่อไป จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬาอินทนิล)

สำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล(ทีมชาย, ทีมหญิง) จำนวน 7 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกันหมด โดยคัดเอาทีมที่ 1 ของสายเอ และสายบีเข้าไปแข่งขันรอบต่อไป จัดแข่งขัน ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษก ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2549

## **มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมจัด “สวนเทิดพระเกียรติ” งานมหกรรมพืชสวนโลก**

ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสวนเทิดพระเกียรติ งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการออกแบบการจัดสวนเทิดพระเกียรติ โดยเน้นถึงพระราชดำริ “การปลูกสร้างป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารในการดูดซับความชื้น เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งจะส่งผลต่อการเกษตรและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” สำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวคิดในการจัดสวนก็คือ การจัดรูปแบบสวนให้มีลักษณะเป็น “ป่าต้นน้ำ” ที่มีความสมบูรณ์ของพืชพรรณตามธรรมชาติ และลานสายน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของทุกสรรพสิ่งมีชีวิต มีการใช้จินตนาการประกอบแนวคิดด้วยการใช้สัตว์ป่าหิมพานต์ในวรรณคดี อาทิ ครุฑ และพญานาค เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองและดูแลประชาราษฎร์มาโดยตลอด

การดำเนินงานก่อสร้างใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2549 โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ประมาณ 3 ล้านบาท ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมความงดงามของสวนป่าหิมพานต์เทิดพระเกียรติได้ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2550 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3363

## **ยูบีไอแม่โจ้ สร้างผู้ประกอบการใหม่**

ดร.กิตติคุณ ชูลิกาวีทย์ ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่าขณะนี้ทางสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอยู่ในการดูแลและการให้คำแนะนำจากยูบีไอแม่โจ้ล่าสุด รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ ดำเนินการโดยนายเมืองมนต์ ศรีภูมิ ศิษย์เก่าสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีอาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน เป็นที่ปรึกษา โครงการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อสเตอริไรซ์ชนิดแห้ง โดยนายจักรพงษ์ มุลาดี ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งมี ผศ.ดร.นพมณี โทบุญญานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และโครงการผลิตวานิลลินมั่งกรต่างเพื่อการส่งออก โดยนายนิติภท ทองศรีน้อย ศิษย์เก่าสาขาพืชสวนประดับ ซึ่งมี ผศ.ดร.ลักขณา เพ็ชรประดับ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่สนใจจะในด้าน การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3

## **คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมอบรม**

### **“การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน” ฟรี...**

ปัจจุบันการบริโภคกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและร้านอาหาร การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากประชาชนค่อนข้างมาก แต่ในภาคเหนือก็ยังประสบกับ ปัญหาเรื่องอุณหภูมิและระยะทางในการขนส่ง รวมถึงการจัดการอาหารกุ้งซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพ ต่ำทั้งที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน” ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2549 ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3470 – 2 ต่อ 101

## **มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาค บุญศรี วังชัย”**

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้ จัดงาน “วันวิภาค บุญศรี วังชัย” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลาน อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การจัดงาน “วันวิภาค บุญศรี วังชัย” เป็นกิจกรรมสำคัญที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในการรำลึกถึงคุณงามความดีของ **อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้คนแรก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย** ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวแม่โจ้ทุกรุ่นสืบมา โดยมี **ดร.อำนาจ ยศสุข** ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ขอเชิญบุคลากรและศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีและสวดดีในคุณงามความดีของท่านเพื่อเป็น สิริมงคลในการดำเนินชีวิตร่วมกัน ซึ่งนอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และใช้สำหรับการดำเนินงานของ มูลนิธิได้ ณ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาค บุญศรี วังชัย อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 8140

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,320 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอักษรศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ) การศึกษาภาษาอังกฤษ และเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจด้านกิจกรรมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,320 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคการศึกษา หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5387 3032

# เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อง)น่ารู้

โดย...ธนภัทร ปัญญาวงศ์  
(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

## ความยุติธรรมบนเส้นขนาน : มิติแห่งความฝันกับความเป็นจริง

คำถามที่ว่า ความยุติธรรมคืออะไร? (What is justice?) ถือได้ว่าเป็นคำถามอมตะในทางนิติปรัชญา และเป็นเรื่องที่น่าสนใจกฎหมายสมควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนเรื่องใดที่ฟัง เพราะถือว่า “ความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจของกฎหมาย” นั่นเอง

หากพิจารณาถึงความยุติธรรมในฐานะที่เป็นหลักอุดมคติอันหนึ่ง ในแง่ความใฝ่ฝันของมนุษย์ในสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะเป็น ความยุติธรรมในนัยนี้น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เพลโต ได้เคยคิดเอาไว้แต่ครั้งในสมัยกรีกโบราณแล้วว่า “ความยุติธรรมที่แท้จริงนั้น ย่อมต้องสัมพันธ์อย่าง เป็นเนื้อเดียวกับความดี ความถูกต้อง และต้องมีสังขธรรม ซึ่งก็หมายความว่า ความยุติธรรม ที่แท้จริงนั้นย่อมต้องเป็นสิ่งที่ดีและเป็นอื่นไปได้ และต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วย รวมทั้งต้องมีความเป็นสากลด้วย นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะใช้ความหมายขอ ความยุติธรรมนี้ใน ใด และเวลาใดก็ตาม” มากที่สุด ดังนั้น ความยุติธรรมตามนัยนี้ จึงหมายถึง การทำความดี (doing well is justice) หรือการกระทำที่ถูกต้อง (Right Conduct, Rectitude) นั่นเอง

แน่นอน ถึงแม้ว่า ความยุติธรรม ตามความเข้าใจของคนโดยทั่วๆ ไป จะหมายถึงความดี ความชอบธรรม ความถูกต้อง และความเสมอภาค อันชอบด้วยเหตุผล แต่ทว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว ความยุติธรรมในความหมาย ที่เป็นอยู่จริง กลับหาได้เป็นเฉกเช่นนั้นไม่

ภายใต้สังคมสมัยใหม่ที่ทวีความสลับซับซ้อน ท่ามกลางความขัดแย้งและการแข่งขันกันอย่างสูงในการดำเนินชีวิต ปัญหาว่าด้วย ความยุติธรรม คือ ความไม่ยุติธรรม นับวันมีแต่จะพบเห็นกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเกี่ยวข้องกับระดับปัจเจกบุคคลด้วยกัน ปัญหาในระดับสังคม ตลอดจนปัญหาในระดับระหว่างประเทศ เราคงคุ้นเคยกับภาพที่ปรากฏรายล้อมอันสะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมอยู่เสมอๆ นับแต่ปัญหาความไม่ยุติธรรมในระดับ



ใกล้ๆ ตัว คือการเลือกปฏิบัติในการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษต่างๆ การพิจารณาคัดสรรและตัดสินใจเลือกคนเข้าทำงาน ซึ่งคนที่มีเส้นสายมักจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่า คนไม่มีเส้นสาย ไปจนถึงปัญหาการกระจายโอกาสต่างๆ ในทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งก็บ่อยครั้งที่คนร่ำรวย มักจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนยากคนจน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในแง่ของการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมในสังคมหรือแม้กระทั่งวิวาทะในปัญหาเรื่องสงครามที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ ซึ่งประเทศมหาอำนาจมักจะมีข้ออ้างในหลายด้านมาสนับสนุนการกระทำต่าง ๆ ของตนเองต่อประเทศอื่น ๆ อยู่เรื่อยไป อันรวมถึงสงครามทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันทั้งในแง่ของการกีดกันทางการค้า หรือ การเอารัดเอาเปรียบ ในทางการค้า คำอ้างสำคัญๆ ของมหาอำนาจ อย่างเช่นคำว่า ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การพัฒนา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรืออะไรในทำนองนี้ เป็นต้น

กระนั้นก็ตาม ในความเป็นจริงความยุติธรรมกลับเป็นถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นนามธรรมอย่างสูงสุด ถ้าพิจารณาความยุติธรรมตามบริบทต่างๆ ในแง่ของการใช้อำนาจของมนุษย์ดังกล่าว ในที่สุดนิยามของความยุติธรรม โดย ทราซีมาคัส ที่ว่า “ความยุติธรรม คือผลประโยชน์ของผู้ที่แข็งแรงกว่า” นั้น สามารถที่จะใช้อธิบายถึงความยุติธรรมที่เป็นอยู่จริงได้อย่างดี และเหมาะสมที่สุดกว่านิยามอื่นใดทั้งปวง หรือว่าไม่จริง?

เพราะว่าความหมายดังกล่าวนี้ มีรากฐานเหตุผลที่แตกต่างจากความหมายของเพลโตโดยสิ้นเชิง และสามารถสรุปความหมายของความยุติธรรมได้อย่างถึงรากถึงโคน และแม่นยำชัดเจน แม้ว่าความแม่นยำชัดเจนนี้จะดูขัดต่อสามัญสำนึกที่คนทั่วไปมีต่อความน่าจะเป็นของความหมายของความยุติธรรม ดังนั้น ข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ ความยุติธรรมย่อมสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความรักตัวเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว และความเห็นแก่ตัว และพบว่าความยุติธรรมตามความหมายนี้ คือความยุติธรรมในแนวตั้ง ไม่ใช่ความเสมอภาค หรือ ความเท่าเทียมกัน โดยที่ความแข็งแรงกว่านั้น คือ ทั้งความแข็งแรงทางกาย หรือ พละกำลัง และความแข็งแรงทางจิตหรือปัญญา นั่นเอง

ตราบใดที่สังคมยังประกอบไปด้วยผู้ที่มีความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆ (ตลอดจน อาทิ เพศ สีผิว อายุ ชนชาติ เป็นต้น) ความยุติธรรมย่อมไม่สามารถเป็นสิ่งเดียวกันกับเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน ในทำนองกลับกัน การทำให้คนในสังคมเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน กลับเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้น แน่แน่นอนว่าความยุติธรรมจะเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ก็ต่อเมื่อสังคมประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคทางอำนาจ ทางกาย หรือ ทางจิตปัญญา

แต่ไม่ว่าในโลกจริงจะเป็นเช่นใด สำหรับนักกฎหมายและวิชานิติศาสตร์แล้ว จะต้องมีความศรัทธาต่อความยุติธรรมที่ควรจะเป็น โดยยอมรับว่า ความยุติธรรมกับกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความยุติธรรมมีอยู่จริง ถือเป็นสัจจะ ถ้าเราไม่เชื่อว่าระบบแห่งความยุติธรรมมีอยู่จริง ๆ วิชานิติศาสตร์ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หลักการพื้นฐานของวิชานิติศาสตร์ ก็คือ ความถูกต้องและความยุติธรรม

“...ในโลกแห่งความฝัน และวันที่เป็นจริง เรื่องราวทุกสิ่งต่างก็มากมาย...”

ถึงแม้ว่า เนื้อหาบางส่วนจากบทเพลงซึ่งได้ยกขึ้นแสดงไว้นี้ ยังจะใช้อธิบายถึงความยุติธรรมบนเส้นขนานระหว่างความฝันกับความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่กระนั้นก็ตาม อย่างน้อยที่สุด การใฝ่ฝันถึงความยุติธรรมในสิ่งที่ดีกว่าการเพิกเฉยยอมรับแต่โลกที่เป็นอยู่จริงมิใช่หรือ?

### ปฏิทินกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47